



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI..ORG

Số 345

ngày 10 tháng 2 năm 2002

Tờ báo hằng tuần ĐIỆN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

THƠ NGỎ ĐẦU NĂM

Năm mới thân giao chúc bạn hiền
Qui hội nguyên lý tự tâm xuyên
Bình tâm học hỏi cùng chung tiến
Xây dựng bền lâu tự chuyển hiền

Kính bái,
Vĩ Kiên

Năm Mới chúng con xin kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe và bạn đạo một năm tu tiến

Mục Bé Tám từ 08/12/01 đến 14/12/01

Copyright 2002 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Âm khí bao vây có hại không?
- 2) Thuận thiên vẫn đạt địa lý có hữu ích gì không?
- 3) Thực hành chánh pháp có hữu ích gì không?
- 4) Chuyển biến vô cùng là chuyển biến làm sao?
- 5) Việc gì là việc chính?
- 6) Tu không thành thì sẽ gây chiến tranh tại sao?
- 7) Thực hành đúng đường thì phải làm sao?

<p>1) Atlantic city, 08-12-2001 10 : 45 AM <i>Hỏi : Ám khí bao vây có hại không?</i></p> <p>Đáp : Thừa ám khí bao vây rất có hại</p> <p>Kệ : <i>Máu huyết lưu thông bất thuận hòa Sinh ra ám khí chuyển thông qua Màu da thay đổi khó ôn hòa Nghịch thuận tương giao diễn khó hòa</i></p>	<p>2) Atlantic city, 09-12-2001 10 : 00 AM <i>Hỏi : Thuận thiên văn đạt địa lý có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thừa người tu thông thiên văn đạt địa lý rất hữu ích, đường đi sẽ được rõ rệt hơn</p> <p>Kệ : <i>Đường đi thức giác tự sửa mình Giải tỏa phiền ưu tự giác mình Trí tuệ phân minh đời lẫn đạo Khai thông trí tuệ tự phân minh</i></p>
<p>3) Atlantic city, 10-12-2001 6 : 55 AM <i>Hỏi : Thực hành chánh pháp có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thừa thực hành chánh pháp rất hữu ích</p> <p>Kệ : <i>Thực hành chánh pháp trí tâm minh Thực hiện công phu rõ tiến trình Khai triển mở tâm duyên tuyệt đẹp Chơn tình qui hội trí khai minh</i></p>	<p>4) Atlantic city, 11-12-2001 7 : 40 AM <i>Hỏi : Chuyển biến vô cùng là chuyển biến làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa chuyển biến vô cùng là không biên giới</p> <p>Kệ : <i>Thực hành chất phát tự phân thân Đời đạo song tu tự tiến lần Giải mê phá chấp càng thêm ngộ Hợp cảnh trời ban tự xét bàn</i></p>
<p>5) Atlantic city, 12-12-2001 3 : 50 AM <i>Hỏi : Việc gì là việc chính?</i></p> <p>Đáp : Thừa việc phát triển tâm linh là việc chính</p> <p>Kệ : <i>Qui nguyên thanh tịnh là đường chính Thức giác mình tâm tự sửa mình Hội nhập thanh quang tâm tự giác Thành tâm tu luyện rõ hành trình</i></p>	<p>6) Atlantic city, 13-12-2001 6 : 25 AM <i>Hỏi : Tu không thành thì sẽ gây chiến tranh tại sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa tu không thành thì sẽ tranh chấp lẫn nhau vào việc không cần thiết</p> <p>Kệ : <i>Thực tâm tu tiến sẽ hình thành Ngược lại hại nhau vì thiếu trí Khó tánh đủ điều thêm động loạn Thành tâm tu sửa pháp phân quang</i></p>
<p>7) Atlantic city, 14-12-2001 4 : 00 AM <i>Hỏi : Thực hành đúng đường thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa thực hành đúng đường thì phải liên tục</p> <p>Kệ : <i>Chuyên hành sáng suốt tự mình tâm Giải giới trược ô tự tiến tâm Sáng suốt chính mình qui nhứt bản Thành tâm thực hiện hướng tâm thành</i></p>	

THƯ TỪ LAI VÃNG

MT, ngày 26 tháng 1 năm 2002

Kính thưa Ba,

Chúng con đang bị hoang mang dữ lắm về vấn đề 2 bạn đạo NT và TT :

- Năm 2000, anh NT được Ba xác nhận là tâm điểm của anh đã tiếp xúc được thanh quang của Bề Trên từ trung tâm sinh lực Càn Khôn Vũ Trụ.
- Năm 2001, Ba cũng xác nhận “Do sự dầy công thực hành tự đạt của anh NT, Anh NT được quyền để tay lên đầu hỗ trợ cho bạn đạo”.
- Năm nay 2002, chúng con khám phá ra anh NT trước kia và hiện nay thường vào phòng thờ Tam Giáo của anh TT. Đó là một căn phòng nhỏ trên một lầu cao, chính giữa phòng có xây hình trụ tứ giác thờ 4 vị : mặt thứ nhất thờ Ngọc Hoàng, mặt thứ hai thờ Phật Thích Ca, mặt thứ ba thờ Phật Quan Âm, mặt thứ tư thờ Phật Thầy Tây An. Nếu mình ngồi thiền đối diện với hình nào thì sẽ nhận được điểm của vị đó : trước hết phải đốt nhang nguyện, khi thiền, tâm phải thả lỏng không được trụ lên đỉnh đầu, ngồi thiền như thế 15 phút thì sẽ nhận được điểm của Bề Trên khai mở bộ đầu. Chỗ này anh TT nói là dành cho Vô Vi, chính ảnh cũng không được lên vì Thầy của ảnh không cho. Anh NT thường đưa các bạn đạo vào đây để giúp họ tu hành mau khai mở bộ đầu nhờ nhận được trực tiếp điểm của Cha từ trung tâm sinh lực Càn Khôn Vũ Trụ.

Em con là CPC (45 tuổi Đinh Dậu) tu theo Vô Vi nhiều năm đã có được kết quả tốt (lúc niệm Lục tự thì bộ đầu có điểm rút mạnh lên, các luân xa phát mát, tâm hồn thấy an lạc, ...), khi tiếp xúc với anh NT thì nơi rún và trước ngực ngay chỗ chữ Vạn phát mát gấp nhiều lần lúc thường rồi vài phút sau cảm thấy có một luồng điện mát từ trên đỉnh đầu xâm nhập từ từ xuống theo đường xương sống vào ngũ tạng và lang tỏa khắp người. CPC cũng đã được anh NT mời vào phòng thờ Tam Giáo của anh TT để khai mở bộ đầu chứ anh NT không khai mở được.

Sau đây là câu hỏi của chúng con, kính nhờ Ba minh giải :

1. Luồng điện từ bên ngoài xâm nhập như trên (CPC) là Chánh hay Tà ?
2. Anh NT có nên tiếp tục đưa bạn đạo đến phòng thờ Tam Giáo của anh TT (để khai mở bộ đầu bằng điểm từ trung tâm sinh lực Càn Khôn Vũ Trụ) không ? Bạn đạo có nên theo anh NT tới đó hay không ? Anh NT có nên tiếp tục tới đó nhận điểm không ?
3. Nếu không nên, mà đã lỡ tới rồi, nguyện rồi, nhận điểm rồi, ... thì phải làm sao ?

Chúng con rất sợ anh NT sẽ làm cho cả đám bị đi lạc đường, uổng công trình bao nhiêu năm nay tự tu tự tiến, nên rất mong được Ba trả lời sớm trước khi có thêm nhiều bạn đạo khác làm theo lời anh NT. Nếu không có gì bất tiện, kính xin Ba trả lời cho chúng con bằng điện thư (hoặc qua TBPTĐN) để chúng con khỏi phải mỗi ngày trông thư. Lần trước, xem xong thư của con, Ba đã trả lời ngay, nhưng vì gửi qua bưu điện, tới mấy tháng sau con mới nhận được.

Chúng con kính cảm ơn Ba rất nhiều và kính chúc Ba luôn khỏe mạnh sống lâu để giúp chúng con đi đúng đường lối Vô Vi, tu hành đạt được kết quả giống như Ba.

Thay mặt bạn đạo thiền đường MT,

Con,

CPC

=====

A C, 31/01/2002

P C,

Ba vui nhận được thư con đề ngày 2/1/02 được biết lập trường tu học của con chưa vững. Nghe đâu chạy theo đó, mỗi hành giả đều có niềm tin khác nhau, tùy duyên thực hành. Thanh giới có thể dẫn tiến tùy theo trình độ của hành giả. Cần sự thành tâm tu luyện thì sẽ đạt được mục đích Vô Vi, có đường lối hướng về Không rõ rệt, tùy duyên mà thực hành. Chánh là giải bỏ, tà là ôm lấy mà không có lối thoát. Tin nơi khả năng thực hành của chính mình, không nên lợi dụng ngoại lai, thì ở góc trời nào cũng tu được cả. Chúc con dũng hành và vui tiến

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Vĩ Kiên

TRÍCH BĂNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

1) Người ta chết rồi sẽ đi về đâu? Những người không tu sẽ như thế nào?

Cho nên có luật nhân quả đàng hoàng. Chúng ta làm người chúng ta có nhân từ, có từ ái bác ái từ bi xây dựng cho chung thì tương lai cái chết là phần Hồn chúng ta có thể nương cái luồng điển thanh nhẹ, có người đưa rước và có người giúp đỡ. Chứ nhiều người không có tu Pháp Lý Vô Vi mà tâm nó tốt, tâm bác ái tràn đầy muốn mọi người hưởng về trật tự và xây dựng cho chung. Cái tinh thần đó ở thế gian gọi là chánh nghĩa, tốt lắm! Những người đó chết cũng thành Thần vậy! Mà Thần họ sẽ có cơ hội dự những cuộc thuyết pháp của chư Phật, họ cũng tu tiến trở về cõi Phật được.

2) Tu đời là gì?

Tu đời là làm phước như ở thế gian đi học ngành nghề, nhiều ngành nghề, ngành nghề nào học ra rồi chúng ta phải phục vụ tận tâm, như thành bác sỹ, kỹ sư cũng là làm phước học phước đó! Nhưng mà không tận tâm nó phản lại, vô phước! Ta học được nghề ta phải tận tâm phục vụ thì cái nghề sẽ tinh vi và tạo được phước đức cho chính mình kêu bằng tu phước. Vấn thân độ đời kêu bằng tu phước.

3) Tu đạo là gì?

Tu đạo là phải tạo sự quân bình trong nội thức của chính mình để phần hồn có cơ hội ngự trên tòa sen thanh nhẹ và hợp với chấn động của vũ trụ mà đi cũng như khi mà chúng ta Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Đĩnh luồng điển quân bình nhắm mắt xuất ra trước mắt chúng ta có đám mây cứ bước lên đám mây đó đi là tốt rồi, còn êm ả hơn chiếc Mercedes

THÔNG BÁO VỀ BĂNG VIDEO

- 1) Băng video Thiền Ca Dũng Hành, giá ủng hộ 15\$ US (+postage)
- 2) Bộ băng 4 cuốn (Khóa Học Vui Xuân Thonon, Sinh Nhật Thầy năm 2000, ra mắt Thiền Ca Duyên Lành tại Philadelphia..) giá ủng hộ 25\$ (+postage)

Băng video Thiền Ca xin gửi chi phiếu về Hội Ái Hữu Dallas

Băng video Thiền Thực Hành xin gửi chi phiếu về Hội Vô Vi Canada

THƠ

Xuân Nhâm Ngọ !

Mừng xuân Ngựa Nước thực . . . THI
 Cuộc cờ nước ngựa phòng khi . . . Hồi đầu
 Cờ Tiên , TƯỚNG . . . TƯỢNG . . . trước sau
 Bình tâm Sĩ thủ THƯỢNG . . . ĐẦU chớ quên
 Phải cho < Con ngựa chết trương >
 TỬ . . . đi , mới có . . . SANH phương vãn hồi !
 Bền TÂM , Sĩ , Tượng Tượng . . . Đai
 Cờ tàn HÒA . . . cuộc , đời đời khắc ghi
 <Cái đỉnh nẩy lửa > đề thi ?
 Chúc nhau thông suốt <Chi Chi Chành Chành
 >
 Tiên kỳ NƯỚC NGỰA thực . . . HÀNH
 <Tam vương tập đế > Cho thành . . . Kỳ Tâm
 Mừng Xuân chúc bạn thành Chân
 Thương yêu Tha thứ Hòa . . . Đồng với nhau
 Quang khai phát triển Đạo màu
 CHA, CON, CHỒNG, VỢ, trước sau . . . THUẬN
 HÒA
 Chúc Xuân Huynh Đệ thật thà
 Minh Tâm kiến Tánh , Nhà nhà . . . An Vui
 Chúc cho Già Trẻ biết cười
 Hòa tan trong khổ, Đạo Đời dưỡng sinh
 Chúc cho Lớn Bé phát tâm
 Trường chay , diệt dục , phóng sinh độ đời
 Chúc cho Tấn Thủ chẳng lười
 Siêng năng hành pháp Tình Trời . . . Quán
 Thông
 Chúc cho < Ú Tế đi tìm >
 <Ú tìm òa ập> Chân Tâm dặn dò . . .
 Nụ cười xác vắn . . . Bụi Tro
 Thân ai bồi dưỡng thành cho . . . Bụi Đời
 Đi hoang chẳng biết Đất Trời
 Đau lòng Cha , Mẹ , Thầy Người Tiếc thương
 Chẳng đâu hơn được quê hương ?
 Nỗi lòng du tử . . . Tha phương nhẩn về
 Chân trời thương quá mẹ quê
 Chờ con mỗi mắt , ngóng về . . . Tây phương!
 Lệ rơi thành nước sông Thương
 Khóc con Trong Đục , trần phương lạc loài
 Mẹ ơi ! Nhớ mẹ u Hoài
 Lòng con thổn thức linh đài NGÂY . . . THƠ!
 Trần gian dững tiến bơ vơ

<Tìm ĐÊ , Bịt mắt > con mơ Xuân Trời
 Đón Xuân con Ngựa nguyện lời
 Hành không thiên mã mẹ ơi ! Con về . . .
 Thật là Ý Động tình quê
 Ngây Thơ con mẹ vụng về Mộng Xuân
 Mộng rằng : Thế giới Hòa . . . Bình
 HÀNG SA CHỮ PHẬT THỂ . . . ĐỒNG CHUNG
 . . . Vui

Vân Sơn (Troyes , France)

Chú thích:

<Chi chi chành chành > : chành chành : rành
 rành ra đấy , có đấy mà không định nghĩa
 được , không hình dung được , miễn cưỡng gọi
 là cái CHI CHI (Biểu tượng của phật tánh , của
 Hồn , chân như, Xá lợi vãn vãn . . .)
 < Cái đỉnh nẩy lửa > : Tam tài đỉnh (Thiên ,
 địa , nhân , ba lỗ khuyết đạo trong người ,)
 nẩy lửa (chơn hỏa , luồng hỏa hầu ,, lửa minh
 triết)
 <Con Ngựa chết trương > Con ngựa (ý mã)
 Chết trương (chết bằng nước) Chỉ có pháp
 thủy mới dập tắt được âm hỏa của cung Ly
 thuộc Ngọ (Ý tà không có lấy gì có ngoại xâm,
 hay : Cung Ly dứt tướng được thanh minh)
 <Tam Vương tập đế > Thủy quan , địa quan ,
 Thiên quan, hiệp thành Ngọc Đế(Tập đế)
 < Ú ế đi tìm > ú tế : cứu tế , đi tìm : hành đạo
 <Ú Tim òa ập > Ú tim : gọi hồn , chơn hồn , òa
 ập : Hòa nhập (tâm tâm tương ứng , nguyên
 thần hiệp nhất)
 <Tìm dê , bịt mắt> Dê (Dương , thuần dương
 , tìm đạo ,) bịt mắt (vô minh , người chưa tu)
 bịt mắt (nhắm mắt đời , người đang tu)
 Bài đồng dao < Chi Chi chành chành > ám chỉ
 những trạng thái của người tu đạo sẽ trải qua ,
 là phần khẩu quyết giúp người tu tạm kiểm
 chứng được con đường mình đang đi . . . Bài
 đồng dao này thường đi kèm với trò chơi <bịt
 mắt bắt dê > như sau :
 Một đồng tử xòe lòng bàn tay (Tánh) Các
 đồng tử khác đặt ngón trỏ vào(Tâm) Đọc bài

đến chữ < òa ập > đồng tử xòe lòng bàn tay
 nắm bàn tay lại , các đồng tử khác giật ngón
 tay về (giữ Tâm) đồng tử nào bị nắm ngón tay
 (mất tâm) thì bị bịt mắt (vô minh) các đồng
 tử khác chạy chung quanh , đồng tử bị Bịt mắt
 phải bắt được đồng tử chạy (bắt dê) nói đúng
 tên (Biết mình là ai, nguyên căn , nguồn cội từ
 đâu đến , về đâu) thì được cởi khăn bịt mắt (
 giải thoát , minh) và cứ thế tiếp tục cuộc chơi
 < Dê ơi dê lại đi đâu
 Dê câu cậu bé đạo màu quang khai

>
 Hai câu thơ của thầy Tám chắc cũng nằm
 trong nguyên ý này ?
 Vô Vi Chủ trương thực hành không nói Lý (mở
 đến đâu cảm ứng đến đó) mà từ đầu đến giờ
 cứ bi bô mãi thì thật là VÔ . . . LÝ nên xin
 được dừng lại ở đây, các bạn muốn hiểu sao
 cũng được, cũng Sự . . . Lý đọc để Giải . . . Trí
 vui Xuân thôi mà !!! Mến thương !!!

Thơ Ta . . .

LÝ có THÔNG là THẠCH đã SANH
 THẠCH . . . SANH đích thị gọi TINH . . . SANH
 Thơ Ta chẳng viết như đời nghĩ
 Nhấn bạn thiên ơi chớ bận lòng . . .

Thơ ta viết để dạy ta
 Luận chi Lý sự, thật thà bảo nhau
 Trăm năm thấp thoáng bóng câu
 Ngựa trời ai lại cưỡi cầu LÝ . . . THÔNG
 Bạn ơi !!! Thạch động THẠCH . . . SANH
 Đàn kêu tích tịch tình THANH . . . Khí cầu
 Đàn kêu tích tịch tình . . . ĐÀU
 Ai đem công chúa từ lâu xuống hang ?
 Đàn kêu tích tịch . . . Ruộng tang
 Biển thương công chúa trong hang về lâu
 Lướt trời LA VĨNG nhiệm màu
 Lý . . . Thông chết LÝ, Tình Đâu Thạch . . .
 Sanh
 Thạch . . . Sanh có phải TINH . . . SANH ???
 Hồn thơ ta lại quần quanh LÝ rồi
 Chắp tay xin chĩnh . . . Nụ cười!

Giải phân hết Lý, Tình ơi . . . Tận tình

Vân Sơn (Troyes, France)

Niềm Tin Trong Khổ

Băng sao , thu vậ
 Thiếu đủ , nụ cười
 KHÓ NGHE . . . Đành vậ
 Thương giùm bạn ơi !
 Niềm tin trong khổ
 Nhờ khổ . . . luyện rèn
 Vui khổ , chịu khổ
 Hòa khổ tiến lên . . .

Khổ , khổ , khổ , khổ,
 Biên giới Phật Trời
 Gương Thầy Hành khổ
 Lờl Thầy . . . Nhớ đời !

Vô VI chẳng lạ
 Tình xưa vốn quen ?
 Niềm Tin . . . quà tặng
 Trong khổ Thức . . . Duyên!

Nói sao , làm vậ
 Thanh , Trước . . . Kệ . . . Đòi !!!
 KHẨU KHAI . . . ĐIỂN CHẠY !
 Sửa mình tiến vui . . .

Thừa giấy vẽ . . . VOI
 Bánh XE . . . tái hồi
 Vô Vi dốc ngược
 Thuận Thiên tình người

Bóng câu thấp thoáng
 Trăm năm . . . Ngựa Trời
 Nổi lòng du tử
 Thi . . . bài . . . chị ơi !!!

Vân Sơn (Troyes, France)